



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
กันยายน 2552

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 จำนวน 69 ราย

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

**บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 3 ปี 2552 และแนวโน้ม**

ไตรมาส 3 ปี 2552 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม การหดตัวในไตรมาส 3 ปี 2552 ชะลอลงจากไตรมาสก่อน
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และเซรามิค เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามา สำหรับ
แผนการลงทุนในอนาคต ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการลงทุน เนื่องจากความไม่
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และคาดว่าราคาขายและต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น จากราคาพลังงานที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น

ภาวะการจ้างงานของธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น นโยบายการเลิกจ้างงาน ลด
เวลาทำงานล่วงเวลา มีน้อยลง โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งคำสั่งปลีก และ
อสังหาริมทรัพย์ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคขนส่ง บริการ โรงแรม บางส่วนยังมีการปรับ
ลดเวลาทำงาน และลดการทำงานล่วงเวลา

ธุรกิจที่สำรวจร้อยละ 75 ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง โดยยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
และมีวงเงินอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับผู้ประกอบการยังมีเงินทุนส่วนตัว และมีกำไร
สะสมของกิจการ มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสถาบันและสมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 69 ราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 สรุปได้ดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาส 3 ปี 2552 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัว จากปัจจัยทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย โดยยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าคงทนชะลอลงตามการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่ายอดขายทรงตัว หากไม่มีปัจจัยบวกอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

การส่งออก

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่มีตลาดในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ซึ่งผู้ประกอบการได้ปรับตัวโดยหาตลาดใหม่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนมาจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกยอดขายทรงตัว อย่างไรก็ดี เริ่มมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศกลับเข้ามา เพื่อเตรียมสินค้าไว้ขายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

สำหรับภาวะธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากเริ่มมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา โดยสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทรานซอร์เมอร์สำหรับการผลิตไดโอด

แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่าภาวะธุรกิจดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการปรับตัวโดยการหาตลาดใหม่เพิ่ม เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ บางรายเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากที่มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามา สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันคำสั่งซื้อล่วงหน้ามีถึงเพียงประมาณเดือนกันยายน

ภาคบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2552 ภาวะธุรกิจในภาคบริการลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากใช้หวัดใหญ่ 2009 ปัจจัยการเมืองในประเทศ ประกอบกับช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่าภาวะธุรกิจดีขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ ประกอบกับการส่งเสริมของภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการสายการบิน และโรงแรมต่างๆ

ภาคอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 3 ปี 2552 ภาวะธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจบ้านจัดสรรในตลาดระดับบนยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อ แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานขึ้น

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่าทรงตัว เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดการอนุมัติสินเชื่อ

การลงทุนภาคเอกชน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการลงทุน เนื่องจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายได้นำแผนลงทุนที่เคยชะลอไว้มาลงทุนอีกครั้ง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายลงทุนซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขาและลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร และอาคารโรงงาน

การจ้างงาน

ภาวะการจ้างงานของธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่ดีขึ้น การเลิกจ้างงาน ลดเวลาทำงาน ลดการทำงานล่วงเวลา มีน้อยลง

สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คำส่งคำปลีก และอสังหาริมทรัพย์ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคขนส่ง บริการ โรงแรม บางส่วน ยังมีการปรับลดเวลาทำงาน และลดการทำงานล่วงเวลา

สภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจที่สำรวจร้อยละ 75 ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง โดยยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และมีวงเงินอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับผู้ประกอบการยังมีเงินทุนส่วนตัว และมีกำไรสะสมของกิจการมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจคำส่งคำปลีก มีความเปราะบางกว่าธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะจากวงเงินเบิกเกินบัญชีในสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจอื่นๆ และถึงแม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะนำทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ แต่เริ่มประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และบางรายที่เคยเป็นหนี้ NPL มาก่อน ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์เองก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

จากภาวะสภาพคล่องในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล จึงทำให้ความต้องการสินเชื่อจากสถาบันการเงินยังมีไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการยังมองไม่เห็นโอกาสในการขยาย

กิจการ และบางธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายที่ต้องการสินเชื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อลงทุนใหม่ เพื่อสร้างโรงงาน ขยาย สาขา/ย้ายที่ทำการใหม่ และเพื่อขยายโกดังสำหรับรองรับผลผลิตในฤดูกาลถัดไป

จากการสำรวจพบว่า หากธุรกิจประสบปัญหาสภาพคล่อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ แก้ปัญหาโดยการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน รองลงมาคือ กู้ยืมจากญาติ/กรรมการและกู้จาก บริษัทในเครือ ตามลำดับ

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ